
 

 

 
 
 

รายงานการประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ 

ในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 13 ส านัก 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธ ิ
----------------------------- 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ผู้มาประชุม 
1.นายวรธรรม  อุ่นจิตติชัย  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้    ประธาน 
๒.นายรัตนะ  ไทยงาม   ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 ๓.นายธิติ  วิสารัตน์   ผู้อํานวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย  
๔.นายบพิตร  เกียรติวุฒินนท์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจปุาไม้  
๕.นายประเสริฐ  วาณิชย์เจริญ แทนผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้  

 ๖.นางยศนันท์  พรหมโชติกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาปุาไม้  
 ๗.นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต  ผู้อํานวยการ ส่วนอํานวยการ 

๘.นางสุรางค์  เธียรหิรัญ  ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลาย 
ทางชีวภาพด้านปุาไม ้

๙.นางสาวพรรณี  เด่นรุ่งเรือง  ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาผลิตผลปุาไม้ 
 ๑๐.นายบรรดิษฐ์  หงษ์ทอง  หัวหน้าฝุายแผนและติดตามประเมินผล  

11.นางทรรศนีย์  พัฒนเสรี  หัวหน้างานพัฒนาเคมีผลิตผลปุาไม้  
1๒.นางนฤมล  ภานุนําภา  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  

 ๑๓.นางสาวศรัณธร  สุขวัฒน์นิจกูล นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  
 ๑๔.นางสาวณัฏฐากร  เสมสันทัด นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  

1๕.นางอุทารัตน์  ภู่ไพบูลย์  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  
 16.นายมโนชญ์  มาตรพลากร  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  
 17.นายจุติเทพ  โพธิปักษ์  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  

18นายวิชิต  เชียรวิทยาคุณ  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  
 19.นายไพเรศ  ศรีบุการดา  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  
 20.นายคํารณ  เลียดประถม  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  
 21.นางสุวรรณี  เจริญกลกิจ  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  

22.นางโศรยา  ภูจีระ   นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  
/23.นางโสภี... 
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 23.นางโสภี  บริสุทธิ์   นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  
 24.นายวรวิทย์  หยูคํา   นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  
 25.นางสาวศิริพร  บํารุงศิลป์  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  
 26.นายสมเกียรติ  เยอเจริญ  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  

27.นายคมสันต์  ใจยะสุข  นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ  
28.นายชาญณรงค์  สุวรรณคํา  นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ  

 ๒๙.นางสาววีรณา  สมพีร์วงศ์  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 ๓๐.นายศุภกร  แกล้วกล้า  เศรษฐกรปฏิบัติการ  

๓๑.นางบุปผาชาติ วงศ์สุวรรณสิริ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

นายวรธรรม  อุ่นจิตติชัย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการ 
ป่าไม้ ประธาน    แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีกรมปุาไม้ได้มีคําสั่งกรมปุาไม้ ที่ 3298/2555 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่อง ให้จัดตั้งกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 – 13 และ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ 13 
สํานัก จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยให้แต่ละหน่วยงานแนะนําตัวและกล่าวรายงานหน้าท่ีในความ
รับผิดชอบตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทําความรู้จักในฐานะท่ีจะมีการทํางานวิจัยร่วมกัน  

  นายบรรดิษฐ์  หงษ์ทอง  หัวหน้าฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล    กล่าวถึง
แผนการปฏิบัติงานกรมปุาไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 ผลผลิต รายละเอียด ดังนี้ 
  ผลผลิตท่ี 1 พื้นท่ีปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ  
   1.กิจกรรมหลักปูองกันรักษาปุา  
   2.กิจกรรมหลักจัดการท่ีดินปุาไม้  
   3.กิจกรรมหลักฟื้นฟูปุาไม้  

4.กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการปุาไม้ 
   5.กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานปุาไม้  
  ผลผลิตท่ี 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีปุาไม้ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 
   1.กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านปุาไม้ 
   2. กิจกรรมหลักจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในผลผลิตท่ี 1 พื้นท่ีปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 
/1.กิจกรรมหลัก... 
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  1.กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการปุาไม้ มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปุา 
  2.กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานปุาไม้ มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ปุาไม้ และตรวจพิสูจน์ไม้ 

  ในผลผลิตท่ี 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีปุาไม้ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

  1. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านปุาไม้ 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปุาไม้  
   1.2 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย  
   1.3 กิจกรรมเศรษฐกิจปุาไม้  
   1.4 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนปุาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
   1.5 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปุาไม้  
   1.6 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   1.7 กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปุาไม้  
  2. กิจกรรมหลักจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
   2.1  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวมกิจกรรมท้ังหมดท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้รับผิดชอบอยู่ 10 กิจกรรม แต่เงินท่ี
โอนไปให้สํานัก 13 สํานักๆ ละ 30,000 บาทนั้น มาจาก 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1.กิจกรรมวนวัฒนวิจัย ตัดโอนไปสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 ราชบุรี ,  สํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี และสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 นครราชสีมา 

2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปุาไม้ ตัดโอนไปสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 
เชียงราย , สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 ตาก และสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 สระบุรี 

3.กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปุาไม้ ตัดโอนไปสํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 เชียงใหม่ และสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 อุดรธานี 

4.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปุา ตัดโอนไป
สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 ขอนแก่น , สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 นครราชสีมา และสํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 ชลบุรี 

5.กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตัดโอนไปสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
ลําปาง และสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สงขลา 

 
/ประธาน... 
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  ประธาน     กล่าวเสริมว่าในส่วนท่ีโอนไปนั้น ช่วงประมาณไตรมาส 3-4 ให้ฝุายแผนและ
ติดตามประเมินผลทําแบบฟอร์มส่งไปให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ตอบกลับว่าได้ทําอะไรไปบ้าง 
   โดยผู้จัดการประชุมได้เปิดวีดีทัศน์แนะนําภารกิจอํานาจหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มงานไปแล้ว  ซึ่ง
แต่ละกลุ่มงานจะกล่าวรายงานเสริมถึงอํานาจหน้าท่ี ภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ท่ีประชุมทราบตามลําดับ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1.ส่วนอ านวยการ   
นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต     ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ กล่าวรายงานว่า  อํานาจ 

หน้าท่ีและภารกิจของส่วนอํานวยการ คือ ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านการเจ้าหน้าท่ี การเงินบัญชี และพัสดุ ด้าน
แผนงานงบประมาณ ติดตามประเมินผล และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยโครงสร้ างของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.1 ฝุายธุรการ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ และปฏิบัติงานท่ัวไป 
  1.2 ฝุายการเจ้าหน้าท่ี มีหน้าท่ี ควบคุมเร่ืองอัตรากําลัง ปัจจุบันสํานักวิจัยและพัฒนาการ
ปุาไม้ มีข้าราชการ 129 อัตรา ลูกจ้างประจํา 141 อัตรา และพนักงานราชการ  663 อัตรา 
  1.3 ฝุายการเงิน บัญชีและพัสดุ มีหน้าท่ี จัดทําเอกสารการเบิกจ่าย ควบคุมพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 
  1.4 ฝุายแผนและติดตามประเมินผล มีหน้าท่ี จัดทําแผนการของบประมาณ และติดตาม
ประเมินผล รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการติดตามผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และของ TRIS ท่ีจะมาติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักด้วย
ว่าตามท่ีได้รับงบประมาณมาในแต่ละปีนั้นได้นําไปใช้ในงานวิจัยอะไรบ้าง และนําผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้
ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบใด ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ได้ดําเนินการอยู่ 3 แบบ คือ การจัด
ฝึกอบรม จัดทําเอกสารเผยแพร่ และผ่านเว็บไซต์ 
  2. กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้  

 ภารกิจ คือ การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผลิตผลปุาไม้       
ในการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลปุาไม้และของปุาให้มีคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

งานวิจัยหลัก คือ ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลิตผลปุาไม้ เช่น ไผ่ หวาย ครั่ง น้ํามัน
หอมระเหยจากพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ ยูคาลิปตัส เทพทาโร เสม็ดขาว และกฤษณา เพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ในการทําผลิตภัณฑ์สําหรับส่งเสริมการผลิตสินค้าในระดับชุมชน รวมไปถึงการบริการตรวจพิสูจน์ไม้     
การออกใบรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ให้แก่หน่วยงานราชการ และเอกชน ประกอบด้วย 

/งานคุณสมบัติ... 
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   2.1 งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสร้างไม้ 
2.2 งานพัฒนาเคมีผลิตผลปุาไม้ 
2.3 งานพัฒนาของปุา 
2.4 งานพัฒนาพลังงานจากไม้ 

   2.5 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้ 6 ศูนย์  
   2.6 ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ 1 ศูนย์  

 นางสาวพรรณี  เด่นรุ่งเรือง ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาผลิตผลปุาไม้ ได้กล่าวเพิ่มเติม วีดีทัศน์ ดังนี้ 
ภารกิจ คือ ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเคมี และการใช้ประโยชน์ผลิตผลปุาไม้และของปุา 

ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน และเนื้อเยื่อกระดาษ บริการตรวจพิสูจน์และรับรองคุณภาพไม้และ
บริการด้านวิชาการ มีท้ังหมด 4 งาน 7 ศูนย์ ดังนี้ 

 1. งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสร้างไม้  มีการให้บริการตรวจพิสูจน์ชนิดและ
คุณสมบัติไม้ ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ ปีนี้จะมีการฝึกอบรม 
1 คร้ัง  

 2. งานพัฒนาเคมีผลิตผลปุาไม้ มีการวิจัยเยื่อกระดาษวิจัยทางด้านน้ํามันหอม
ระเหย นําเมล็ด เปลือกไม้ มาสกัดน้ํามันหอมระเหยออกมา และมาวิเคราะห์ทางเคมีว่ามีสารอะไรบ้าง     
หากหน่วยงานใดมีต้นไม้ท่ีเกี่ยวกับน้ํามันหอมระเหยก็สามารถมาติดต่อท่ีงานพัฒนาเคมีผลิตผลปุาไม้เพื่อให้
ช่วยทําให้ได้               

 3. งานพัฒนาของปุา  มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคร่ัง ศึกษาคุณสมบัติของน้ําส้มควัน
ไม้ โดยนําน้ําส้มควันไม้มาวิเคราะห์ ทดลอง สามารถเอาไปทําเป็นยาหรือเครื่องสําอางได้              
การนําผลิตภัณฑ์หน่อหวาย มีผลิตภัณฑ์ออกมา เช่น ชาหน่อหวาย หน่อหวายขวด ทําสบู่จากสารสกัดหน่อ
หวาย และหน่อหวายแห้งรับประทานได้ 

 4. งานพัฒนาพลังงานจากไม้   มีการทําเตาหลายชนิด เช่น เตาไหว้เจ้า เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง ผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียว และถ่านกัมมัน โดยมีการเปิดอบรมให้ชาวบ้านได้ทําเตาด้วย 

 5. ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้ 6 ศูนย์  
  5.1 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้จังหวัดนครราชสีมา  
  5.2 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้จังหวัดสุโขทัย  
  5.3 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้จังหวัดเชียงใหม่  
  5.4 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  5.5 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้จังหวัดสกลนคร  
  5.6 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้จังหวัดเลย  
 6. ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้จังหวัดสระบุรี  

/3. กลุ่มงานพัฒนา... 
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3.กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 
ภารกิจ คือ ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไม้และการใช้ประโยชน์ไม้ ได้แก่        

การแปรรูป การอบไม้ การปรับปรุงคุณภาพไม้ การปูองกันรักษาเนื้อไม้ การทดสอบคุณภาพในรูปแบบแผ่นไม้
ประกอบวัสดุทดแทนไม้กาวติดไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ประกอบด้วย 
  3.1 งานอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ  
  3.2 งานแปรรูปแผ่นไม้ประกอบ  
  3.3 งานพัฒนาคุณภาพและปูองกันรักษาไม้  
  3.4 งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้  

งานวิจัยท่ีได้รับการยอมรับและเผยแพร่ คือการเพิ่มมูลค่าไม้สัก จากการตัดขยายระยะเพื่อ
เป็นวัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงคุณสมบัติเนื้อไม้ท้ังด้านสีของเนื้อไม้ การปูองกันการทําลายจาก
แมลงและการผลิตวัสดุทดแทนไม้และการพัฒนากาวติดไม้ ซึ่งมีการศึกษาโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากผลิตผลทาง
การเกษตร และเศษไม้ ปลายไม้ นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมไม้ท่ีสามารถขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรม     
เช่น ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ไม้ประกอบ รวมถึงการผลิตวัสดุทดแทนไม้ ซึ่งนําเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์จนมีผลงานท่ีสามารถนําไปยื่นขอจดสิทธิบัตร  

นายประเสริฐ  วาณิชย์เจริญ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 
ได้กล่าวรายงาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ คือ วิจัย และพัฒนารักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์ไม้อย่างยั่งยืน 
อํานาจหน้าท่ี โดยรวม คือ ศึกษา วิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งได้

รับทราบแล้วในวีดีทัศน์โดยเพิ่มเติมในรายละเอียด ดังนี้ 
  1. งานอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ  มีหน้าท่ี ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและความ
เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ไม้ และอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นไม้
ประกอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  2. งานแปรรูปแผ่นไม้ประกอบ มีหน้าท่ี ศึกษา วิจัยและพัฒนาการแปรรูปและอบไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าไม้เพื่อทําผลิตภัณฑ์ 
  3. งานพัฒนาคุณภาพและปูองกันรักษาไม้  มีหน้าท่ี ศึกษา และจัดทําฐานข้อมูลความ
ทนทานตามธรรมชาติของไม้ และแนวทางในการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม วิจัยพัฒนาคุณภาพ รวมท้ังงานอัด
น้ํายาไม้และวิธีการอื่นๆ ทางเคมี 
  4. งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้  มีหน้าท่ี ศึกษา และพัฒนา ผลิตวัสดุ
ทดแทนไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมต่ออุตสาหกรรม เป็นงานท่ีนําเศษไม้ ปลายไม้มาเข้า
กระบวนการผลิต ศึกษา พัฒนากาวติดไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไม้ 

 
/5. งานบริหาร... 
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  5. งานบริหารงานวิจัย จะเป็นงานท่ีช่วยให้งานวิจัยท้ัง 4 งาน ดําเนินไปอย่างราบร่ืน  
  งานวิจัยในความรับผิดชอบในปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 14 โครงการย่อย 3 แผนงาน 
และ  2 โครงการใหญ่ 
  ผลการดําเนินงาน มีหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้เปิดให้ในที่ประชุมได้รับทราบใน
รูปแบบของสไลด์แล้ว และกล่าวเพิ่มเติมนําเสนอในท่ีประชุมว่า ในฐานะท่ีเคยปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค      
ขอฝากให้การทํางานวิจัยไม่ใช่เฉพาะแต่ในสายวิทยาศาสตร์อย่างเดียว ที่จริงแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับภาค
ประชาชน สังคม ควรมีการทํางานแบบองค์รวม เกี่ยวกับสหวิทยากรในพื้นท่ี และงานวิจัยน่าจะดําเนินการ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 

4. กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ 
ภารกิจ คือ การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจปุาไม้ด้านการจัดการ   

ด้านอุตสาหกรรม และด้านการตลาดไม้และของปุาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้บริการทางวิชาการ รวมท้ัง
กําหนดนโยบายและจัดทําแผนบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจปุาไม้ ประกอบด้วย 

 1. งานเศรษฐกิจด้านการผลิตและจัดการปุาไม้  
 2. งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม้  

3. งานเศรษฐกิจการตลาด 
 ผลงานท่ีสําคัญ ได้แก่ สถานีการค้าไม้และความต้องการในภูมิภาคต่างๆในประเทศ การเข้า

ร่วมในเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลกเพื่อรับทราบข้อเสนอและท่าทีในฐานะประเทศไทย ในภาคเศรษฐกิจ
ปุาไม้ 

 นายบพิตร  เกียรติวุฒินนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้  กล่าวเสริมว่า คําว่า
เศรษฐกิจปุาไม้นั้นครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องของปุาไม้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกกล้าไม้ สวนปุา หรือแม้แต่
การจัดการปุาชุมชน สรุปสั้นๆ ดังนี้ 

 1. งานเศรษฐกิจด้านการผลิตและจัดการปุาไม้ ปุาเป็นตัวผลิตเนื้อไม้ให้ประโยชน์แก่ชุมชน  
 2. งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม้ เป็นการดําเนินการต่อเนื่องเมื่อปุาให้เนื้อไม้ก็เกิดกิจกรรม

และอุตสาหกรรม 
 3. งานเศรษฐกิจการตลาด ตลาดในท่ีนี้เป็นตลาดเก่ียวกับไม้และการอุตสาหกรรมไม้ เป็น

เรื่องความต้องการซื้อ และความต้องการขาย (อุปสงค์และอุปทาน)  
 สํานักพื้นท่ีต่างๆ จะต้องรู้ว่าสวนปุาท่ีรับผิดชอบมีกําลังผลิตมากน้อยแค่ไหน สวนใดประสบ

ความสําเร็จ ไม่ประสบความสําเร็จ ด้วยอุปสรรคใด เหล่านี้รวมอยู่ในเร่ืองของการทํางานทางด้านเศรษฐกิจ
ท้ังสิ้นเป็นการกล่าวโดยสรุป เนื่องจากเอกสารให้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว 
 

 / 5.กลุ่มงาน... 
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5.กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย 
  ภารกิจ  ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาการปลูกและการจัดการปุาไม้เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ศึกษาวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ปุา เทคนิคการปลูก
สร้างสวนปุา วนวัฒนวิทยาปุาไม้และนิเวศวิทยาปุาไม้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ไม้ เพื่อ
ให้บริการเมล็ดพันธุ์ไม้คุณภาพดีสําหรับการปลูกปุา ประกอบด้วย 
  1. งานข้อมูลด้านวนวัฒนวิทยา  
  2. งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ปุา  
  3. งานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ปุา  
  4. งานวิจัยการปลูกสร้างสวนปุา  
  5. งานวิจัยนิเวศสรีรวิทยาปุาไม้  
  6. งานวิจัยปฐพีวิทยาปุาไม้  
  7. งานวิจัยการพัฒนาปุาไม้กับสังคม  
  8. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ 4 ศูนย์  
  9. ศูนย์วนวัฒนวิจัย 4 ศูนย์  
  10. สถานีวนวัฒนวิจัย 43 สถานี  
  งานวิจัย  เน้นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ไม้สกุล อะเคเซีย ยูคาลิปตัส 
และไม้สักเพื่อให้ได้สายพันธุ์ดี มีอัตราการเจริญเติบโตดี มีลําต้นเปรา ตรง และรูปทรงสวยงาม ซึ่งเป็นการ
เพิ่มผลผลิตและมูลค่าของไม้ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน ปัจจุบันมีการพัฒนาไม้ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการขอรับความคุ้มครองพันธุกรรมพืช 
  นายธิติ วิสารัตน์   ผู้อํานวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย กล่าวเพิ่มเติมในท่ีประชุมว่า 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับภารกิจอํานาจหน้าท่ีรวมถึงกิจกรรมโครงสร้างต่าง ๆ ของกลุ่มงานฯ ได้มอบ
ให้แก่ผู้มาประชุมแล้ว สําหรับงานวิจัยของหน่วยงาน 8 หน่วยท่ีโอนไปสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้
ตามนโยบายกรมปุาไม้นั้นขอเรียนว่ายังคงร่วมมือกันเหมือนเดิม และในการทํางานวิจัยขอให้กลุ่มวิจัยฯ 
เตรียมบุคลากรให้พร้อมเนื่องจากการทํางานร่วมกับกรมปุาไม้ค่อนข้างยาก ต้องพร้อมและมีกําลังเจ้าหน้าท่ี
พอสมควร จะต้องมีการทดลอง ทดสอบซึ่งจะใช้พื้นท่ีท่ีโอนไปด้วย การทํางานวิจัยต้องเร่ิมจากสิ่งที่เรามีก่อน  
จึงขอฝากให้หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตผลปุาไม้ท้ังหมดช่วยไปเตรียม ตรวจสอบว่าหน่วยงานมีสวนปุา 
ปุาธรรมชาติ แปลงปลูกไม้ต่างๆ ท่ีสามารถจะดําเนินโครงการวิจัยอะไรได้บ้าง เมื่อทราบแล้วก็มาพูดคุย
หารือกัน แต่ให้เลือกชนิดไม้ท่ีมีความสําคัญๆ มีประโยชน์ หรือท่ีน่าจะมีบทบาทในอนาคต หรือตามยุคสมัย 
เช่น สัก พะยูง แดง ประดู่ มะค่าโมง ในเร่ืองของการจัดหางบประมาณนั้นเราจะดูแลให้ ยูคาลิปตัสสาย
พันธุ์ใหม่ท่ีเรามี หากประชาชนในเขตรับผิดชอบของท่านสนใจ ก็นําไปทดสอบ ทดลองกัน ให้เป็นแปลงสาธิต
ให้เกษตรกรตรงนั้นได้รู้ ได้เห็น เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะนําไปให้กับส่วนภูมิภาคในเร่ืองของการฝึกอบรม 

/ขอให.้.. 
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ขอให้หาผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมให้ด้วย ในปีนี้ในส่วนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านปุาไม้  มี 2 หลักสูตร 
คือ 1. ผักหวานปุา จะจัดอบรมท่ีลําปาง 2. การขยายพันธุ์ จะจัดท่ีจังหวัดขอนแก่น ส่วนค่าสาธารณูปโภค
ของหน่วยงานท่ีโอนไปช่วยสอบถามด้วยว่าพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะทําอย่างไร และแจ้งให้ผู้อํานวยการสํานัก
พื้นท่ีท่ีท่านสังกัดทราบด้วย และฝากหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯในส่วนภูมิภาคช่วยไปดูเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของ
วนวัฒนวิจัยให้ด้วยว่าทํางานกันได้หรือไม่ ท้ังนี้เพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาจะได้ทํางานร่วมกันต่อไป หรือว่า
ท่านมีโครงการพิเศษอยากให้เพาะกล้าไม้ กล้าไม้ค้างปี กล้าไม้ใหญ่ กล้าไม้ที่มีความโดดเด่น เช่น สักสาย
พันธุ์ดีก็ประสานมาได้จะจัดการให้ รวมถึงเร่ืองเมล็ดด้วย หากในพื้นท่ีของท่านมีหน่วยงานต่างองค์กรท่ี
ต้องการเมล็ดเพื่อนําไปใช้ในการโปรยเพื่อปลูกปุาโดยเฉพาะหน่วยงานทหารก็ขอให้ประสานขอมาได้เนื่องจาก
เรามีเมล็ดส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ได้ ในส่วนของไม้ปุา แจ้งว่า ไม้ทุกชนิดตัดแล้วแตกหน่อเกือบท้ังหมด ให้
ทดลองตัดความสูง 2 เมตรบ้าง  3 เมตรบ้าง เป็นการเปรียบเทียบและพิจารณาดูข้อเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ 
ท่ีเพิ่ม สุดท้ายได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มวิจัยฯ ให้ไปทําแปลงทดลองถาวร แล้วแต่ว่าจะใช้ไม้ชนิดใดก็ได้แล้วแต่
ศักยภาพของพื้นท่ีท่ีจะปลูกได้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บข้อมูล 

 

6.กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
นางสุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้      

ได้กล่าวแนะนําเว็บไซต์ของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ ให้เข้าไปใน  www.google.co.th   
พิมพ์คําว่า  กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ จะได้รับทราบข้อมูลท้ังหมดของกลุ่มงานฯ 
รวมถึงกิจกรรมท้ังหมดด้วย ซึ่งจะพบว่ามีฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และกลไกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะ    ลิ้
งค์อยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มงานความหลากหลายฯออกมาเป็น 3 เว็บ มีท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย ส่วน
ฐานข้อมูลนั้นจะมีข้อมูลด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น การดําเนินกิจกรรมจะ
ดําเนินการในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 และจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปัจจุบันมีความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเราผสานรวมกับทางด้านสิ่งแวดล้อม และเรื่องโลกร้อน จะได้รู้ว่าความ
หลากหลายทางชีวภาพคืออะไร แล้วเกี่ยวยังไง รวมถึงเอกสารเผยแพร่มีอยู่เว็บไซต์ของกลุ่มงานฯอยู่แล้ว 
สามารถดาวน์โหลดได้ ขณะนี้จะมี 20 เรื่อง และสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มงานฯ ทั้งนี้ได้ส่งไปยัง
ภูมิภาคแล้วทุกพื้นท่ี 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี        
ท่ีกรมปุาไม้ดูแลอยู่ก็คือพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติท้ังหมด เราจะคัดเลือกว่าพื้นท่ีไหนมีความสําคัญ เร่งด่วน และ
มีความพร้อมทํางานร่วมกันในพื้นท่ี ในปีนี้ทํางานในจังหวัดลําปาง ซึ่งได้ประสานกับผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 ลําปางแล้ว มีหน่วยของสํานักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา และชาวบ้านร่วมทํางาน
กับเรา งานของความหลากหลายเป็นการทํางานเชิงสังคมซึ่งเป็นงานท่ีท้าทายเป็นงานท่ีต้องเข้า กับมวลชนได้ 
ถามว่าทําไมต้องทําฐานข้อมูล เพราะว่าการจัดทําฐานข้อมูลจะเป็นพื้นฐานของการทํางานต่อยอดงานวิจัย 

/เป็นพื้นฐาน... 
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ถ้าไม่มีข้อมูลท่ีเราจัดทําไว้จะวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลย ซึ่งข้อมูลต่างๆ นี้จะใช้วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินปุาไม ้
ซึ่งกระทรวงต่างๆ หรืองานวิจัยต่างๆ สามารถนําข้อมูล หรือชนิดพันธุ์ท่ีเราพบนําไปใช้ต่อยอดงานวิจัยได้ ใน
ขณะเดียวกันเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบนั้น 
ประเทศไทยลงนามในสัญญาอยู่แล้ว จึงต้องมีข้อมูลไว้ ประกอบด้วย 

1. งานสํารวจ วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพปุาไม้  
2. งานส่งเสริม อนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาและ

นันทนาการ 
ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นจํานวนค่อนข้างมากและนําข้อมูลไปใช้แล้ว เช่น กระทรวง

สาธารณสุข ได้นําข้อมูลจากพื้นท่ีท่ีเราดําเนินการไปต่อยอด โดยประกาศเป็นเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง ซึ่งตอนนี้ เรา
ทําหนังสือเวียนให้หน่วยงานในพื้นท่ีได้รับทราบว่าพื้นท่ีของกรมปุาไม้ท่ีเราทํางานเรื่องความหลากหลายนั้น  
หลายกระทรวงได้นําไปต่อยอดแล้ว แม้กระท่ังกรมวิชาการเกษตร เพราะหากรู้ข้อมูลแล้วว่าพืชพรรณไหนท่ีมี
ความสําคัญ สัตว์ชนิดไหนท่ีมีความสําคัญ หรือแม้กระท่ังแมลง เห็ด และเอกสารท่ีมีท้ังหมดได้แจกให้กับ
โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนด้วย ทีมงานจะต้องมีความรู้เรื่องพืช แมลง เห็ด ไลเคน นักสังคม          
นักเศรษฐศาสตร์ ถ้าหน่วยงานไหนมีความพร้อม กลุ่มงานความหลากหลายฯจะเป็นพี่เลี้ยงให้ ข้อมูลท่ีได้ต้อง
เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ฝากไว้ว่าหากมีความพร้อมต้องมีบุคลากรไม่น้อยกว่า 20 คน เพราะเราสํารวจพร้อมกัน 
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งก็มีเทคนิคหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เวลา ฤดู การจัดระบบ     การจําแนก
อนุกรมวิฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ท่ีจะเข้าไปทํางานต้องมีความอดทนค่อนข้างสูง เนื่องจากพื้นท่ีมีความ
เสี่ยง 
  ประธาน     กล่าวเสริมว่า หลักๆ คือการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์การดําเนินการต่างๆ 
ขอให้สอดคล้องกับงานของกลุ่มงานความหลากหลายฯด้วย 
 

 7. กลุ่มงานแมลงและจุลชีวิทยาป่าไม้ 
  ภารกิจ คือ การศึกษา วิจัย ชนิดชีววิทยาการเจริญเติบโตและปัจจัยแวดล้อมของแมลงและ
จุลินทรีย์ท่ีมีผลกระทบต่อพืช ผลิตผลปุาไม้ ระบบนิเวศน์ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ท้ังในด้านท่ีเป็นคุณ 
และเกิดโทษ โดยศึกษาวิจัยวิธีการปูองกันกําจัดแมลงและจุลินทรีย์ เช่น ปลวก มอด เพรียง รวมท้ัง เห็ด รา 
ต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุให้พืชเสียหายหรือตาย ศึกษาสาเหตุการผุพังแตกสลายของเนื้อไม้เพื่อหาวิธีปูองกันและ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตปุาไม้ด้วยวิธีการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ส่วนด้านแมลงและจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยง ขยายจํานวนเพื่อการนํามาใช้
ประโยชน์ให้เกิดรายได้ และเทคโนโลยีใหม่ เช่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

1. งานวิจัยแมลงปุาไม้ 
  2. งานวิจัยโรควิทยาปุาไม้  

  /3.งานวิจัย...  
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3. งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ปุาไม้ 
  4. งานพัฒนาปูองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปุาไม้  

งานวิจัยของกลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาปุาไม้ คือการศึกษาการเสื่อมสภาพของไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ของแมลงและเชื้อรา การใช้ประโยชน์จากแมลงและจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารและสร้าง
รายได้เสริมแก่ชุมชนท้องถิ่น และอุตสาหกรรมเกษตร โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

งานท่ีได้รับการยอมรับการเผยแพร่ด้านแมลงเศรษฐกิจ คือ การเพาะเลี้ยงแมลงที่สร้าง
รายได้แก่ชุมชน ได้แก่ แมลงทับ แมลงกุ๊ดจี่ยักษ์ ด้านจุลินทรีย์ คือการเพาะเลี้ยงเห็ดโคน เห็ดปุากินได้ และ
การผลิตกระดาษจากเห็ด ด้านผลิตผลปุาไม้ได้ประเมินผลกระทบต่อความทนทานตามธรรมชาติของไม้ยูคา
ลิปตัส คามาลดูเลนซีส และไม้สักตัดขยายระยะจากโรคและแมลงทําลายไม้ นอกจากนั้นได้พัฒนาเทคโนโลยี
การปูองกันโรค และแมลงศัตรูพืชทําลายไม้และผลิตภัณฑ์โดยเน้นเทคโนโลยีสีเขียว 

นางยศนันท์  พรหมโชติกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาปุาไม้    กล่าว
เสริมให้ท่ีประชุมทราบถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มงานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวของไทยท่ีได้มีการศึกษาด้านการใช้
ประโยชน์ไม้ เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นหน่วยงานหลักของการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปูองกันศัตรูพืชปุาไม้ใน
ระบบสวนปุา ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปพร้อมกับการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

พันธกิจ คือ เราจะพัฒนางานวิจัยด้านการควบคุมและปูองกันศัตรูพืชปุาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์แมลงและจุลินทรีย์ปุาไม้อย่าง
ยั่งยืน และพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ คือ จะสนับสนุนและผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ไม้มีความรู้
ด้านศัตรูพืชปุาไม้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง จะส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแมลงและ
จุลินทรีย์ปุาไม้ให้เป็นธุรกิจชุมชนให้ได้ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
  การแบ่งงานจะแบ่งงานตามภารกิจโดยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ในห้องปฏิบัติการ และงาน
ภาคสนามซึ่งมีทุกงาน ประกอบด้วย 

1.งานวิจัยแมลงปุาไม้ ทํางานท้ังบนดินและในน้ํา สําหรับบนดิน เราจะศึกษาเรื่องศัตรูพืชใน
ระบบสวนปุาและพบว่าแมลงต่างๆ ที่สามารถเข้ามามีอิทธิพลในระบบการปลูกสร้างสวนปุามีมากมาย เช่น 
แตนฝอยปม และมอด จะเกิดขึ้นกับ หวาย ไผ่ สน เพาะเลี้ยงแมลงเบ้ากุ๊ดจ่ียักษ์ หนอนไม้ไผ่ จิ้งหรีด เพื่อ
ช่วยเสริมรายได้ให้กับชุมชน สําหรับการทํางานในน้ํามีการลงไปดูความเสียหายของการใช้ประโยชน์ไม้มี
อะไรบ้าง เช่น บ้านของชาวบ้านท่ีปลูกในน้ํามีปัญหา ผุ พบว่ามีแมลงประเภทเพรียงเข้าไปทําลาย ซึ่งเป็นงาน
ท่ียากแต่จะทําให้ดีท่ีสุด เพื่อชื่อเสียงของกลุ่มงานฯและเพื่อชื่อเสียงของสํานักฯ รวมถึงการปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์พวกแมลง ปลวก และในภาคสนาม 

 
/2. งานวิจัย... 
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  2.งานวิจัยโรควิทยาปุาไม้ มีการศึกษาเรื่องแนวทางการควบคุมและการใช้ประโยชน์พวก 
เห็ดราทําลายไม้ต่างๆ เมื่อเก็บมาได้แล้วก็นํามาดูว่าตัวเห็ดราทําลายไม้นั้นมีอะไรบ้าง มีผลกระทบกับการ
เจริญเติบโตยังไง ซึ่งต้องมีทักษะในการเพาะเลี้ยงและนํามาทดสอบกับไม้แต่ละชนิดว่ามีอายุการใช้งาน
เท่าไหร่ มีการเสื่อมสภาพยังไง และจะสามารถปูองกันได้ยังไงให้ไม้มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น สําหรับ
การปฏิบัติงานภาคสนามจะมีการสํารวจศัตรูทําลายไม้ชนิดต่างๆ ศึกษา เรื่องเห็ดกินได้ ขอขอบคุณท่าน ผอ.
ธิติ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการทดสอบ เมื่อผลการทดลองออกมาแล้วจะแจ้งให้สํานักพื้นท่ีให้ทราบ
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป การนําศัตรูทําลายไม้มาใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว เราได้นํามาประดิษฐ์
เป็นผลิตภัณฑ์ คือ กระดาษจากเห็ด 
  3. งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ปุาไม้ มีการเพาะเลี้ยงเห็ดปุา โดยวิธีเดินปุาหาเห็ด
ต่างๆ เมื่อได้มาแล้วก็นําเชื้อเห็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ หากประสบความสําเร็จก็จะนําออกสู่ชุมชน
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนต่อไป 
  4. งานพัฒนาปูองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปุาไม้ จะเป็นหน่วยงานเคลื่อนท่ีเร็วเพื่อไปช่วย
หากมีการแจ้งขอมาเกี่ยวกับแมลงทําลายไม้ โดยเฉพาะเรื่องปลวก โดยให้บริการฟรีแก่ทุกคนท่ีมาขอรับบริการ 
 

 8. กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ภารกิจ คือ การพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านการปลูก 
การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้ เพื่อนําไปใช้ถ่ายทอดให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือด้านปุาไม้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ       
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

1.งานศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านปุาไม้ 
2.งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยปุาไม้ 
3.งานทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
4.งานพัฒนานวัตกรรมวิจัยและวิชาการปุาไม้ 
5.งานความร่วมมือด้านวิจัยปุาไม้ต่างประเทศ 
6.โครงการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปุา มี

ศูนย์ในภูมิภาค 2 ศูนย์ ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดขอนแก่น 
7.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยด้านปุาไม้ 4 ภาค ในท้องท่ีจังหวัดลําปาง จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลําปาง และจังหวัดสงขลา 
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพด้าน

ปุาไม้ การจัดนิทรรศการในวาระต่างๆ การให้คําแนะนํา ปรึกษาและบริการทางวิชาการด้านปุาไม้ และให้บริการด้าน
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังให้บริการเมล็ดไม้พันธุ์ดีรวมถึงการรับรองไม้ 

/และผลิตภัณฑ์... 
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และผลิตภัณฑ์ไม้ให้แก่ประชาชน เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านปุาไม้ให้กว้างไกล สํานักวิจัยและพัฒนาการปุา
ไม้ยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่า อันเป็นการสร้างเสริมความ
มั่นคงของทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรปุาไม้ของประเทศมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นําพาให้เศรษฐกิจและสังคม และคุณภาพชีวิตรวมถึง
สิ่งแวดล้อมของประเทศให้ดีข้ึน เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป 
  นายรัตนะ ไทยงาม  ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   กล่าวสรุป
ภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ว่า มีอยู่ 3 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 
2. กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานและตรวจพิสูจน์ชนิดไม้ 
3. กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งขึ้นเพื่อรองรับ การนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการ

ศึกษาวิจัยไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมายคือ เกษตรกร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา รวมถึงภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ผู้ท่ีสนใจทุกท่าน 
  วิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่น มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ผู้รับบริการ 
  พันธกิจ คือ รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลการวิจัยด้านปุาไม้ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม ถ่ายทอดและให้บริการวิชาการด้านไม้ พัฒนาบุคลากรและคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ประกอบด้วย 

1.งานศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านปุาไม้  มีหน้าท่ีนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาจัดทํา
ฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูล ก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการให้บริการข้อมูลของสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ 

2.งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยปุาไม้ มีหน้าท่ีจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  นิทรรศการ 
รวมท้ังจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเปูาหมาย และบริการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ ในปีนี้   
มีการจัดฝึกอบรมรวมท้ังหมด 11 หลักสูตร รายละเอียดได้แจกให้แก่ผู้มาประชุมแล้ว อยากให้หน่วยงานใน
พื้นท่ีช่วยคัดกรองกลุ่มเปูาหมายท่ีจะเข้ามาฝึกอบรมกับเรา 

3.งานทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาและจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ ที่ผ่านมาได้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช เช่น ไม้ยูคาลิปตัส
สายพันธุ์ท่ีเราได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ และไม้ตระกูลอะเคเซีย นอกจากนั้นยังมีการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
หนังสือต่างๆ  

4.งานพัฒนานวัตกรรมวิจัยและวิชาการปุาไม้ มีหน้าท่ีพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
หรือเทคโนโลยีที่มีเดิมไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์ 

 
/5. งานความร่วมมือ... 
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5.งานความร่วมมือด้านวิจัยปุาไม้ต่างประเทศ มีหน้าท่ีในการติดต่อประสานความร่วมมือการ 
ทํางานวิจัยด้านปุาไม้กับต่างประเทศ และประสานงานกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยซึ่งทํางานวิจัยร่วมกัน 

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปุา มีหน้าท่ีนํา        
องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยของสํานักวิจัยฯ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไม้ ผลิตผลปุาไม้ เพื่อไปส่งเสริม
เผยแพร่ด้านการใช้ประโยชน์จากไม้ขนาดเล็กและของปุา และยังเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเข้าไป
ถึงหมู่บ้านและเกษตรกรโดยตรงในการให้ความรู้ด้านสหวิทยาการของสํานักฯ 

ในอนาคตอันใกล้นี้คงได้มาทํางานร่วมกันจึงขอฝากให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปุาไม้รวบรวม
และจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคัดกรองเกษตร   ในการ
ฝึกอบรมสัมมนา และขอเชิญชวนทุกกลุ่มมาสร้างเครือข่ายร่วมกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ว่าจะเรื่องการ
สํารวจความต้องการหรือคัดกรองกลุ่มเปูาหมาย พร้อมท้ังขอเชิญร่วมเป็นหุ้นส่วนในการวิจัยและพัฒนา และ
ฝากฝุายแผนและติดตามประเมินผลให้ทําข้อตกลงกับสํานักแผนงานและสารสนเทศ ในการตั้งงบประมาณ
ให้กับกลุ่มวิจัยฯของสํานักต่างๆ งบประมาณที่ได้ต้องไม่ได้มาจากการเจียดจ่ายงบปกติ       ของสํานักวิจัย
และพัฒนาการปุาไม้ ควรตั้งเป็นงบเฉพาะสําหรับงานวิจัยของสํานักพื้นท่ี 
 

  นางสาวณัฐากร เสมสันทัด  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและติดตามผลโครงการวิจัย   กล่าวในท่ีประชุมว่า หากกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการปุาไม้สนใจท่ีจะทําโครงการวิจัยเพื่อท่ีจะของบประมาณนั้น ปัจจุบันการทําโครงการวิจัยจะต้อง
ผ่านคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณาก่อนว่าจะสนับสนุน หรือไม่สนับสนุน ถ้าสนับสนุนจึงจะ
จัดสรรงบประมาณให้ ซึ่ง วช.จะประสานกับสํานักงบประมาณตลอดเวลา โดยจะมีการตรวจสอบโดย    
สํานักงบประมาณ  วช. มีระบบบริหารงานวิจัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นมีชื่อย่อว่า NRPM สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บ วช.     
พิมพ์คําว่า NRPM  

1. ยุทธศาสตร์งานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ ซึ่งล้อมาจากยุทธศาสตร์กรมปุา
ไม้โดยนํามาแตกเป็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิจัยฯ คือ วิจัยและพัฒนาการปุาไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และสร้างความพร้อมในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งยุทธศาสตร์ของกลุ่มวิจัยฯ อาจจะ
เป็นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องท่ีเกี่ยวกับชุมชนในท้องที่นั้น ๆ ซึ่งก็ไปตั้งยุทธศาสตร์เอาเอง และงานวิจัยต้อง
สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งมีอยู่ 3 ข้อ คือ 1.วิจัยและพัฒนา  2.กําหนดมาตรฐานและตรวจพิสูจน์ชนิดไม้  3.
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในปี พ.ศ.2556 เราจะได้งบประมาณจากแผนอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตท่ี 2 กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านปุาไม้ มี 7 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 

 
 

/คณะกรรมการ... 
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  คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและติดตามผลโครงการวิจัย มีหน้าท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพิจารณาว่าโครงการท่ีนักวิจัยทุกท่านส่งมานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ก่อนท่ีจะส่ง
ให้ วช.พิจารณา โดยมีการทําล่วงหน้าระยะเวลาเป็นปี ซึ่ง วช.จะแจ้งปฏิทินการเสนอโครงการมาว่าจะให้
จัดส่งเมื่อไหร่ เอกสารท่ีส่งมี 2 กรณี คือ 
  1.กรณีเป็นโครงการวิจัยใหม่   จะมีแผนการวิจัยภายในแผนจะมี 2 โครงการวิจัยย่อยๆเพื่อ
ความสมบูรณ์ของแผน สมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนท่ีเราจะทําโครงการวิจัยอะไรก็ทําได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ เพราะ
เมื่อ วช.พิจารณานั้น จะพิจารณาไปจนถึงว่า สุดท้ายแล้วจะนําไปใช้อะไรได้บ้าง ประชาชนได้อะไรจาก
โครงการวิจัยของเรา เช่น จะทําการวิจัยเร่ืองพะยูง ต้องทําเป็นแผนขึ้นมา ตั้งแต่การปลูก การนําไปใช้
ประโยชน์ หากนําไปก่อสร้างก็ไปศึกษาเรื่องคุณสมบัติไม้ หรือจะนําไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมก็ต้องไปทํา
โครงการวิจัยข้ึนมา แล้วก็รวมเป็นแผนใหญ่ เพื่อท่ีจะได้ตอบคําถามได้ว่าปลูกไม้พะยูงแล้ว ได้อะไรจาก     
ไม้พะยูง เป็นต้น 
   2.กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง   หากโครงการท่ีไม่เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี จะต้องส่ง
รายละเอียดเพิ่ม คือรายงานความก้าวหน้าของทุกปี การประเมิน คณะกรรมการจะประเมินตามเกณฑ์ของ 
วช.ตามเอกสารท่ีแจกในที่ประชุมแล้ว โดยพิจารณา ดังนี้ 
  1.คุ้มค่าหรือไม่  
  2.สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมปุาไม้ ของกระทรวง หรือของประเทศหรือไม่  
  3.มีผลกระทบหรือไม่  
  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดต่างๆ ได้ ซึ่งได้เขียนไว้ในเอกสารท่ีแจกท่ีประชุม 
รายละเอียดท้ังหมดตามเอกสารแนบ 
  ประธาน   กล่าวเสริมว่าในปี ๒๕56 มีโครงการท้ังสิ้น 74 โครงการ กับ 10 โครงการ
เดี่ยว ในรายละเอียดสามารถปรึกษากับนักวิจัยทุกคนท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ได้กล่าวคร่าวๆ ก็คือ 
สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้มีคณะกรรมการพิจาณาข้อเสนอโครงการวิจัยและติดตามผลโครงการวิจัย ทุก
โครงการท่ีเสนอมาใหม่ต้องผ่านคณะกรรมชุดนี้ก่อน โดยกล่าวสรุปอํานาจหน้าท่ีของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการ
ปุาไม้มี 4 ข้อ ซึ่งระบุในคําส่ังกรมปุาไม้ 
  1.เสนอโครงการและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการต่างๆ ท่ีดําเนินการ 
  2.ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้เพื่อสนับสนุนและ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมปุาไม้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย และบริการทางวิชาการปุาไม้  
  4.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 
/นายวิชิต... 
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นายวิชิต  เธียรวิทยาคุณ  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 
(อุดรธาน)ี ได้สอบถาม 2 เรื่อง 
  1.เรื่องแบบฟอร์ม วจ.101-102 ว่า จะให้ใช้คําว่า “กิจกรรม” หรือคําว่า “ขั้นตอน”  
  2.เรื่องมะเยาหิน เกี่ยวกับมีเจ้าหน้าท่ีของกรมปุาไม้ของบประมาณจากกรมปุาไม้ แต่ก็ได้ท้วง
ติงไปแล้วว่า ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน อย่าเพิ่งดําเนินการเลย แต่เขาก็ได้งบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด ทํา
การโฆษณาชักจูงให้ชาวบ้านปลูกมะเยาหิน ขณะนี้ชาวบ้านให้ความสนใจสอบถามกันเข้ามามาก จึงได้แจ้งกับ
เขาไปว่าหากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมะเยาหิน กรุณาอย่าใช้ชื่อกรมปุาไม้ แต่อย่างไรก็ตามเกรงว่า
ต่อไปจะเสียภาพลักษณ์ของกรมปุาไม้ จึงขอถามว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร 

ประธาน     ได้มอบให้นายบรรดิษฐ์  หงส์ทอง ในฐานะหัวหน้าฝุายแผนฯ ตอบคําถามเรื่อง
แบบฟอร์ม วจ 101-102 และแจ้งว่าช่วงบ่ายติดการประชุมที่อื่น จึงมอบหมายให้นายรัตนะ  ไทยงาม      ใน
ฐานะรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ ลําดับท่ี 2 เป็นประธานการประชุมแทน  
  นายบรรดิษฐ์  หงส์ทอง     ตอบว่า ให้ใช้ชื่อหัวข้อว่า “กิจกรรมในแบบ วจ 101” และ     
ให้ใช้คําว่า “กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ” ในแบบ วจ 102 

  2. เรื่องมะเยาหิน  เกี่ยวกับมีเจ้าหน้าท่ีของกรมปุาไม้ ของบประมาณ จากกรมปุาไม้แต่ก็ได้
ท้วงติง จากไปแล้วว่า ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน อย่าเพิ่งดําเนินการเลย แต่เขาก็ได้งบประมาณจากแผนพัฒนา
จังหวัด ทําการโฆษณาชักจูงให้ชาวบ้านปลูกมะเยาหิน ขณะนี้ชาวบ้านให้ความสนใจสอบถามกันเข้ามามาก 
จึงได้แจ้งกับเขาไปว่าหากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมะเยาหิน กรุณาอย่าใช้ชื่อกรมปุาไม้ แต่อย่างไรก็
ตามเกรงว่าต่อไปจะเสียภาพลักษณ์ของกรมปุาไม้ จึงขอถามว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร  
  ในที่ประชุม ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันมากว่า มะเยาหินไม่เป็นชนิดไม้ท่ีกรมปุาไม้สนับสนุ น 
หรือส่งเสริม ไม่มีข้อมูลทางวิชาการ ไม่มีผลทางการวิจัยในด้านใดๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม
สํานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 
  นางนฤมล  ภานุน าภา  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  แจ้งว่า เนื่องจากจําได้ว่าเป็น
ผู้ตอบข้อซักถามไปแล้วคร้ังหนึ่ง และจะทําหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป 
  นายบพิตร  เกียรติวุฒินนท์     ขอให้นายวิชิต นําข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีบอกว่ามีข้อมูล   
มาดูว่าเป็นอย่างไร ในฐานะสํานักวิจัยฯ ทั้งนี้หากผลการวิจัยดี จะได้นํามาต่อยอดการวิจัยต่อไป 
  นายไพเรศ ศรีบุการตา  สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)    แจ้งว่าไม่เฉพาะท่ี
อุดรธานี ที่จังหวัดลําปางก็มีการประชาสัมพันธ์ุเรื่องมะเยาหินเช่นเดียวกัน และมีการลงทุนกันไปแล้วหลาย
สิบล้านบาท เชื่อว่าอาจจะมีประเด็นแอบแฝง รวมถึงได้กล่าวถึงงานวิจัยว่าการท่ีจะให้สํานักพื้นท่ีท่ีมีเวลาไม่
ค่อยมากอยู่แล้วเขียนงานวิจัยคงไม่ได้ จึงขอเรียนว่าหากกรมจะเขียนเรื่องอะไรขอให้เพิ่มสํานักพื้นท่ีเข้าไป
ด้วยจะเร็วกว่ามากเพราะมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า 

/นายจุติเทพ   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


